



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
25 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ขอขอบคุณ สธ. กษ และภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าหลังจากนี้กัญชาจะมีผลเสียหรือไม่ เพราะถ้าใช้อย่างเข้าใจตามหลักวิชาการ กัญชาจะสร้างประโยชน์ เกิดการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงตามมา และขอบคุณประชาชนที่ดาวน์โหลดแอปปลูกกัญชา วันแรกมีคนยื่นความจำนงจัดแจ้งปลูกกัญชาถึง 3.5 แสนราย เยี่ยมชมเว็บไซต์ถึง 23 ล้านคน ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงการยอมรับกัญชาและกัญชงว่าเป็นพืชแห่งความหวัง สร้างรายได้ สร้างกำไร ทำให้เกิดการจ้างงาน เศรษฐกิจเติบโต ช่วยต่อยอดด้านการศึกษา การพัฒนาทางการแพทย์ กลายเป็นวงจรที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ

- ขอยืนยันว่านโยบายกัญชาของ สธ. ในยุคที่ตนเป็น รมต. คือมุ่งเน้นในด้านประโยชน์ในทางการแพทย์ การบำบัดผู้ป่วยและเรื่องของสุขภาพ รมต.จึงให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคยเรื่องยาที่จะผลิตมาจากพืชกัญชงกัญชามา 3 ปีแล้ว หากนำไปใช้ในทางที่ตรงกับเจตนารมณ์ก็จะมีปัญหาอะไร ส่วนในเรื่องความวิตกกังวลกรณีการเข้าถึงของเด็ก มีการใช้ประกาศของ สธ. ระหว่างรอกฎหมายที่กำลังพิจารณาในรัฐสภา จริงๆ แล้วดำเนินการครอบคลุมเกือบทั้งหมด ส่วนคำแนะนำที่ดีได้ส่งต่อไปให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้กฎหมายมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 25 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,390 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,575,853 ราย เสียชีวิต 30 ราย เสียชีวิตสะสม 31,157 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,358 ราย รักษาหายสะสม 4,519,994 ราย ยังรักษาอยู่ 24,702 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 575,144,901(+80,192)ราย 6,403,131(+90)ราย รักษาหาย 544,861,496 (+145,080)ราย

ประเด็นสำคัญ

การรักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า สปสช. ร่วมมือกับ สธ. ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยให้เข้าถึงระบบการดูแลรักษาได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นระบบเสริมการให้บริการของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่เป็นระบบหลัก มีการจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ ให้ผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล สามารถติดต่อไปยังสายด่วน สปสช.1330 เจ้าหน้าที่จะคัดกรองอาการตามหลักเกณฑ์ของกรมการแพทย์ หากพบว่าผู้ติดเชื้อเริ่มมีอาการที่จำเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ สปสช. จะจัดส่งยาทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

- องค์การเภสัชกรรม เร่งจัดหา “ยาโมลนูพิราเวียร์ ” คาดอีก 3 ล้านแคปซูล ได้ไม่เกินปลายเดือน ก.ค. นี้ ก่อนกระจายให้หน่วยบริการ ไม่มีวันหยุด

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ มองมุมหมอ


- ย้ำถึงเรื่องการป้องกันตนเองจากการเป็นโรค ไม่ว่าจะ เป็นโรคอะไรก็ตาม ยังถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งของแต่ละบุคคล สำหรับโควิด 19 การป้องกันที่ดีที่สุดคือ สวมหน้ากากให้มิดชิด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะช่วยป้องกันได้ทั้งตนเองและคนรอบข้าง


สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สัปดาห์หน้า 1

- คนที่ติดเชื้อโควิดซ้ำได้ ว่าแอนติบอดีมีไม่มากพอที่จะจับไวรัส ส่วนแอนติบอดีจากวัคซีนที่ไปกระตุ้นผ่านการฉีดเข้ากล้ามเนื้อมีจำนวนน้อยจะทำหน้าที่ตรงส่วนนี้ ส่วน T cell จะช่วยเราได้เฉพาะหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อมาแล้ว และช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสสร้างความเสียหายให้กับร่างกาย



โรคฝีดาษวานร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยกระดับเฝ้าระวังฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง การเตรียมแนวทางการเฝ้าระวังโรค การป้องกันและการดูแลรักษา โดยได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคทั่วประเทศประสานงานกับ ตม. ให้เพิ่มความระมัดระวังบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ แต่ยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่วนความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข สธ.ได้ยกระดับการเฝ้าระวังเป็นศูนย์อีโอซี สธ. ซึ่งจะทำการสั่งการเฝ้าระวังมีความครอบคลุมทั่วประเทศ สำหรับวัคซีนโรคฝีดาษคน ที่อก. เก็บรักษาไว้ตามมาตรฐานเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำมาทดสอบพบว่ายังมีคุณภาพดี หากมีความจำเป็นสามารถนำมาใช้ได้ ส่วนด้านการรักษาพยาบาล กรมการแพทย์ยืนยันว่าโรคฝีดาษวานรสามารถใช้อารักษาตามอาการและเฉพาะโรคได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะหายได้เอง จึงใช้การรักษาตามอาการ ซึ่งสถานพยาบาลทุกแห่งให้การดูแลได้ ทั้งนี้ ในวันที่ 25 ก.ค. 2565 คกก.วิชาการฯ จะประชุมเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค ตามแนวทางคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก พร้อมขอปชช.อย่าตื่นตระหนก เนื่องจากติดต่อกันได้ยากกว่าโควิด 19</p> <p>- นพ.รศ. ภิรมย์ภักดี อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.ได้ประสานไปยัง รพ.เอกชนให้เฝ้าระวังผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยเป็นโรคฝีดาษวานร ซึ่งที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยเป็นกลุ่มที่เดินทางจากต่างประเทศ จำนวน 18 ราย และเพิ่งพบชายชาวไนจีเรียรายแรก</p> <p>- นพ.กฤษฏีกา ภิรมย์ภักดี นพ.สสจ. ภูเก็ต กล่าวว่า จากการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดชายชาวไนจีเรียผู้ป่วยฝีดาษวานร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวม 19 ราย มีผลตรวจเป็นลบ 2 ราย อีก 17 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ แต่ได้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนกลุ่มในสถานบันเทิง 142 ราย ไม่พบสัมผัสใกล้ชิด และจากการสังเกตอาการพบ 5 รายมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ แต่ไม่มีผื่นเพื่อความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ทุกคนสังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้ให้รีบไปพบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, pptv, ch7, nation, mcot)</p> <p>- นายกษ. เน้นย้ำให้สธ.และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านและแนวทางรองรับโรคฝีดาษวานร หลัง WHO ได้ประกาศให้โรคฝีดาษวานรเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ พร้อมกำชับให้ ตม.เฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ ย้ำให้ปชช.ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ UP อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก)</p> <p>-ล่าสุด ชายชาวไนจีเรีย ผู้ป่วยฝีดาษลิง ซึ่งหลบหนีออกจากประเทศไทย ทางช่องทางธรรมชาติ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพบตัว และจับกุมได้แล้ว เมื่อช่วงค่ำ(23 กค.65) โดยจับกุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านเช่าแห่งหนึ่ง บนถนน 430 วงเวียนตลาดเดิมเกาะหวาย เขตจอมทอง พนมเปญ โดยมีนาย Keut Chhe รองผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ ลงพื้นที่หลังจากถูกจับกุม โดยจะถูกส่งตัวไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>อภิปรายไม่ไว้วางใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์(nationtv.)</p> <p>-นายณพต กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจ เรื่อง รัฐมนตรีคนไหนรอด เสี่ยงโหวตนอกสภา ศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 2,175 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่ารัฐมนตรีที่ประชาชนวางใจให้ทำงานต่อ อันดับแรกคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ร้อยละ 61.1 รองลงมาคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ร้อยละ 59.2 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 58.7 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ร้อยละ 53.2 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 52.1 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ร้อยละ 51.9 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ร้อยละ 51.4 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ร้อยละ 50.8 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ร้อยละ 50.5 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ร้อยละ 50.3 และนายจตุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ ร้อยละ 50.3 เท่ากัน</p>	
<p>ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (opt-news, thejournalistclub)</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีข่าวการเสียชีวิตของช่างรับเหมาประจำคอนโดลงไปปฏิบัติงานในบ่อพักน้ำเสียเตือนการทำงานในพื้นที่เสี่ยง ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสุขภาพ และสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงที่เป็นพื้นที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังตนเอง</p>	
<p>“อนุทิน” เตรียมเป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ BIE</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า innnews)</p> <p>- วันนี้ (25 ก.ค.) เวลา 18.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.จะเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
คณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) ในโอกาสเดินทางมาสำรวจพื้นที่การจัดงานจัดเอ็กซ์โปวาระพิเศษ ที่ จ.ภูเก็ต Expo 2028-Phuket, Thailand ที่ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมโพรซีซั่นส์ กรุงเทพฯ	
 ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
	-